

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม  
สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน  
รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “สเปนฆ่าหั่นศพเพื่อนปฏิเสธชั้นศาล” จากหนังสือพิมพ์ มติชน The nation
๒. “อัยการสั่งฟ้อง ๒ โจ้ฆ่าชายพิการ” จากหนังสือพิมพ์ มติชน แนวหน้า ไทยโพสต์
๓. คอแลมน์คาบลูกคาบดอก “คอนเนกชันกับคอร์รัปชัน” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

Source : มติชน

Date : 12 ก.ค. 2559

Page : 7

No: 59317698

## สเปนฆ่าหั่นศพเพื่อนปฏิเสธร้านศาล

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ห้องพิจารณา 912 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดสอบคำให้การ จำเลยและตรวจหลักฐาน ในคดีที่พนักงานอัยการ ฝ่ายคดีอาญา 6 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายอาเธอร์ เซกา รา พรินเซพ หรืออาร์ตู อายุ 37 ปี สัญชาติสเปน เป็นจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ลอบฝัง ซ่อนเร้น ย้าย หรือทำลายศพ เพื่อปิดบังการตาย กักขังหน่วงเหนี่ยว ลักทรัพย์

โจทก์ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม สรุปว่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม เวลา 08.20 น. พบชิ้นส่วนแขน ขวามนุษย์ ลอยมาในแม่น้ำเจ้าพระยา ตัดบริเวณ อยู่ต่อเรือเอกชนแห่งหนึ่งใกล้วัดคฤหบดี แขวง บางยี่ขัน เขตบางพลัด และพบชิ้นส่วนมนุษย์อีก หลายชิ้นลอยมาในแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตรับผิดชอบ สภ.เมืองนนทบุรี สภ.ปากเกร็ด และ สภ.เมือง บทุมธานี จ.ปทุมธานี สืบสวนสอบสวนพบว่าชิ้น ส่วนมนุษย์เป็นของนายเดวิด เบอเนโตโมราด ชาว สเปน โดยจำเลยพาผู้เสียชีวิตเข้าไปในห้องพักพีจี คอนโดมิเนียม พระราม 9 อสมท. แขวงและเขต

ห้วยขวาง จากนั้นได้ฆ่าผู้ตายก่อนหั่นศพ และนำ ชิ้นส่วนทิ้งลงในแม่น้ำเจ้าพระยาตามจุดต่างๆ แล้ว หลบหนีไป กระทั่งตำรวจจับกุมได้ขณะหลบหนีมา อยู่ที่ตลาดการค้าชายแดนบ้านหาดเล็ก ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ศาลได้เบิกตัวนายอาเธอร์มาจากเรือนจำพิเศษ กรุงเทพฯ มีกงสุลสเปนมาร่วมฟังการพิจารณาด้วย ต่อมาศาลได้อ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลย ฟัง และสอบถามจำเลยว่าจะรับสารภาพหรือ ปฏิเสธ จำเลยแถลงต่อศาลขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ยอมรับว่าจำเลยอาศัยอยู่ในพีจีคอนโดมิเนียม แต่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิต

สำหรับการตรวจพยานหลักฐาน ฝ่ายโจทก์แถลง ว่ามีพยานบุคคล 95 ปาก ประกอบกับมีพยาน เอกสารหลายแฟ้มจะใช้เวลาสืบพยาน 25 นัด ส่วนฝ่ายจำเลยมีจำเลยเป็นพยานเพียงปากเดียว ใช้เวลาสืบพยาน 1 นัด ขณะที่ศาลให้โอกาสจำเลย ตรวจสอบพยานฝ่ายโจทก์อย่างเต็มที่ จึงเลื่อนนัด ตรวจหลักฐานไปเป็นวันที่ 25 กรกฎาคม

Source : มติชน

Date : 12 ก.ค. 2559

Page : 7

No: 59317697

## อัยการสั่งฟ้อง6โจ้ฆ่าชายพิการ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก เรือโทสมนึก เสียงก่อง โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด นายวิเชียร วัฒนอมพิชัย รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา และนายประยุทธ์ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกันแถลงความคืบหน้าการสั่งฟ้องกลุ่มวัยรุ่นฆ่าชายพิการเสียชีวิต ศรีจันทร์ อายุ 36 ปี ชายพิการอาชีพส่งขนมปังเสียชีวิต ย่านโชคชัย 4

เรือโทสมนึกกล่าวว่า คดีนี้พนักงานสอบสวน สน.โชคชัย ส่งสำนวนคดีพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้อง นายพีระพล หรือเปา ยศพงษ์อนันต์, นายอัครเดช หรืออัน ทศนะ, นายมนต์มนัส หรือ เตย แสงโพธิ์, นายจตุพร หรือเบียร์ จันทร์โสภณ, นายเมฆ พลไกรสร, นายอรินทร์ หรือเตอร์ ยศพงษ์อนันต์, น.ส.ณัชชัชชา หรือเกมส์ ฤทธิล้ำเลิศ ผู้ต้องหาที่ 1-7 ร่วมกันฆ่าผู้อื่นและพาอาวุธมีดติดตัวไปในเมืองฯ โดยไม่มีเหตุอันควร และกล่าวหาว่า นายอัครเดช, นายจตุพร, นายเมฆ และนายอรินทร์ ผู้ต้องหาที่ 2, 4-6 ว่า ร่วมกันบุกรุกเคหสถานโดยใช้กำลังประทุษร้าย และขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีอาวุธ

เรือโทสมนึกกล่าวว่า ชั้นพิจารณาของอัยการ

นางทองคำ ศรีจันทร์ มารดาของผู้เสียชีวิตหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อ ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริการ อัยการสูงสุด ขอให้แจ้งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง 7 รายเพิ่มเติมในข้อหา ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 แต่นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา อธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา พิจารณาแล้วมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 7 ตามสำนวนของพนักงานสอบสวน

“คณะทำงานรองอธิบดีอัยการและอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาพิจารณาพยานหลักฐานและหนังสือร้องขอความเป็นธรรมแล้วเห็นว่า ยังไม่เป็นการฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เพราะการกระทำเป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วน ไม่มีการคิดไตร่ตรอง ทบทวนแล้วจึงตกลงใจไปกระทำความผิด ดังนั้นอัยการจึงตั้งแจ้งข้อหาเพิ่มเติมฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น โดยไตร่ตรองไว้ก่อน” เรือโทสมนึกกล่าว

ขณะที่ นายวิเชียร รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญา กล่าวว่า ขณะนี้อัยการฝ่ายคดีอาญา 9 รับผิดชอบสำนวนคดีกำลังร่างคำฟ้อง คาดว่าจะแล้วเสร็จและยื่นฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดได้ทันภายในวันที่ 13 กรกฎาคมนี้ ที่จะครบกำหนดฝากขังครั้งสุดท้าย

## คอนเน็กชันกับคอร์รัปชัน

การทุจริตในแวดวงราชการ ที่ทั้ง กกต. และกระทรวงยุติธรรม ขึ้นบัญชีดำเพื่อทำการสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม มีเป็นจำนวนมากทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ล่าสุดข้าราชการระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถูกคำสั่งให้ออกจากราชการทันที เนื่องจากไปดำเนินการในลักษณะที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่เข้า

ต้องยอมรับความจริงว่าโครงการขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง การขนส่ง การคมนาคม การสัมปทานโครงการของรัฐเกือบจะทุกประเภท จะมีภาคเอกชนรายใหญ่ไม่ก็รายเท่านั้น ที่เข้ามา รับงาน แม้แต่การทำพื่ออาร์ประชาสัมพันธ์ ก็มีบริษัทที่เข้ามารับงานประจำรายใหญ่แค่สองสามรายเท่านั้น

การสร้างคอนเน็กชันระหว่างภาคเอกชน ข้าราชการและรัฐบาล เห็นทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีอำนาจและเอกชน เพราะฉะนั้น ระบบจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะได้รับสิทธิพิเศษจากการทำงานโครงการเหล่านี้ โดยผ่านตัวกลางที่มีอำนาจ ไม่ว่าจะเป็ดยุคไหนสมัยไหน อาทิ นักการเมือง

mudlek@hotmail.com

# คาบจุกคาบจอก

หมัดเหล็ก

หรือผู้กว้างขวาง

การอบรม หลักสูตรภาคพิเศษที่ภาครัฐหรือเอกชนจัดขึ้น โดยเลือกจากผู้บริหารระดับสูงจึงเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่คอนเน็กชันเป็นอย่างดี *ยิ่งสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอุปถัมภ์ด้วยแล้ว* ก็จะเป็นการเปิดทางได้สะดวกยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ต้องเลี้ยงคนเอาไว้มากมาย

ในขณะที่ ข้าราชการเอง จะเป็นตัวเชื่อมต่อที่สำคัญที่สุด ของเส้นทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีอำนาจและเอกชน เพราะฉะนั้น ระบบการทุจริตคอร์รัปชันจึงไม่มีทางที่จะหมดไปจากสังคมไทย ตราบใดที่ยังสมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย

นักการเมืองเป็น แคปปลายเหตุของการทุจริต ข้าราชการ และภาคเอกชนคือต้นเหตุของการทุจริต ที่ผ่านเส้นทางคอนเน็กชันในลักษณะและวิธีการต่างๆมากมาย

เคยมี บริษัทที่ปรึกษาเอกชนต่างประเทศ รวบรวมข้อมูล การสนับสนุนคอนเน็กชันเอาไว้เป็นเรื่องเป็นราว อาทิ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนไหนชอบอะไรเป็นพิเศษ นักการเมืองคนไหนสะสมอะไรเป็นพิเศษ เป็นต้น

รัฐบาลชุดนี้คิดจะปราบคอร์รัปชัน ก็ควรจะตั้งใจอย่าให้แตก เคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่า ในยุคที่ปลอดนักการเมืองอย่างเด็ดขาด ก็ยังมีการทุจริตคอร์รัปชันกันบานเบอะ

คอนเน็กชันกับคอร์รัปชันกลายเป็นของคู่กัน ถ้าจะอ้างการปราบคอร์รัปชันโดยการโยนบาปคอร์รัปชันให้กับการเมือง แต่ให้อำนาจข้าราชการมากกว่าในสภาวะปกติ ก็ยิ่งจะเปิดช่องทางการคอร์รัปชันให้สะดวกกรบริน

หวานกอแรง.

หมัดเหล็ก